

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แกว่งกรอบแคบ, ตลาดยังรอดูแผนปฏิรูปภาษี-งบประมาณสหรัฐ

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยจากเมื่อวันจันทร์ แต่ยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบ เพื่อรอดูความชัดเจนของแผนการปฏิรูปภาษี รวมถึงการจัดการแผนงบประมาณของสหรัฐ

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 32.55 และแนวรับที่ 32.65

\*ดอลลาร์ขยับลงในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนกังวลกับความเป็นไปได้ที่หน่วยงานราชการของสหรัฐ จะปิดทำการ ซึ่งความกังวลดังกล่าวบดบังการคาดการณ์ในทางบวก ต่อร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐ

\*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 93.297 ในช่วงเช้าวันนี้ ขยับลงจาก 93.379 ในช่วงทำวานนี้

\*สภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐโหวตในวันจันทร์ให้มีการประชุมกับวุฒิสภา เพื่อจะได้เริ่มต้นการเจรจาต่อรองอย่างเป็นทางการ เรื่องร่างกฎหมายภาษี

\*มีความกังวลกันว่า หากสมาชิกสภาองเกรสของสหรัฐไม่สามารถตกลงกันเรื่องงบประมาณในสัปดาห์นี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปิดหน่วยงานราชการของสหรัฐ เพราะทุนดำเนินงานของรัฐบาลสหรัฐจะหมดอายุลงในวันศุกร์นี้

\*นักวิเคราะห์ห้มองว่า หากมีการบรรลุข้อตกลงปรับลดภาษีได้ก่อนสิ้นปีนี้ จะส่งผลบวกต่อดอลลาร์ และต่อความต้องการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุนทั่วโลก โดยนักลงทุนจะรอดูสถานการณ์ต่อไปจนกว่าจะถึงเวลานั้น

\*ปอนด์ได้รับแรงกดดันในวันนี้ หลังจากสกาย นิวส์ รายงานในวันอังคารว่า แห่่งข่าวเปิดเผยว่า ได้มีการขัดขวางแผนการลอบสังหารนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ของอังกฤษ

\*ปอนด์ยังได้รับแรงกดดันจากความล้มเหลวของนายกรัฐมนตรีเมย์ ในการทำข้อตกลงเรื่องการเปิดการเจรจา ประเด็นการค้าเสรีหลังการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป(อียู) หรือ Brexit

\*เมื่อวันจันทร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 175.19 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 757.94 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 564.44 ล้านบาท

\*09.30 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.599/614 จาก 32.60 เมื่อวันจันทร์

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.567/588 จาก 38.528 เมื่อวันจันทร์

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.37/40 จาก 112.58 เมื่อวันจันทร์

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1827/30 จาก 1.1824 เมื่อวันจันทร์

"วันนี้คงยังแกว่งใน range แคบๆ ตลาดก็ยังตามเรื่องภาษีอยู่ และก็ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้